

BÀI SỐ 13

TÌNH YÊU THƯƠNG CỦA CHÚA (PHẦN 2)

“Yêu Người lân-cận như mình”

Giới thiệu

Trong cuộc thăm dò cho lớp MDH-TG vào ngày 29 tháng 1 năm 2024, có 17 người đã tham dự và trả lời 7 câu hỏi của cuộc thăm dò; và với kết quả như sau:

1. Là môn đệ của Chúa Cứu Thế, chúng ta bày tỏ tình yêu của chúng ta đối với Chúa bằng cách giữ các điều răn Ngài (trả lời: Đồng ý = 17/17 = 100%)
2. Một trong những mạng lịnh của Chúa là Đại Mạng Lịnh là truyền bá Tin-Lành cho muôn dân trên toàn thế giới (trả lời: Đồng ý = 17/17 = 100%)
3. Một trong những cách mà mình có thể bày tỏ rằng mình yêu Chúa đó là “yêu người lân cận như mình” (trả lời: Đồng ý = 17/17 = 100%)
4. Một trong những cách mình bày tỏ tình yêu cho người lân cận là cứu mang (hay suy tưởng) đến nhu cầu thuộc linh của người đó (trả lời: Đồng ý = 16/17 = 94%, không đồng ý 1/17 = 6%)
5. Là một môn đệ Chúa, chúng ta cần cầu nguyện để Chúa mở cơ hội cho chúng ta giới thiệu Tin Lành đến với “người lân cận” (trả lời: Đồng ý = 16/17 = 94%, không đồng ý 1/17 = 6%)
6. Hãy dùng vài phút suy nghĩ đến một tên người nào đó mà Chúa nhắc nhở chúng ta để chúng ta cầu nguyện cho người chúng ta có cơ hội tiếp xúc thường xuyên (trả lời: đã có 12/17 = 70%, chưa có 2/17 = 12%, không biết ai = 3/17 = 17%)
7. Nếu câu trả lời là chưa, các bạn có tiếp tục cầu nguyện để Chúa bày tỏ trong lòng chúng ta ai đó để chúng ta có cơ hội giới thiệu Tin Lành cho người đó. (trả lời: Có = 16/17 = 94%, chưa quyết định = 1/17 = 6%)

Nhìn vào kết quả cuộc thăm dò này, chúng ta rất cảm ơn Chúa là các anh chị em trong lớp có một tinh thần truyền giáo rất cao. Đặc biệt là câu hỏi số 6 và

số 7. Trong câu 6, có 70% các anh chị em đã có tên một người để cầu nguyện; và trong câu 7, có 94% các anh chị em muốn cầu nguyện để Chúa mở đường cho việc chia sẻ Tin Lành cho "người lân cận". Đây là một kết quả thật bất ngờ và rất đáng khích lệ cho tất cả lớp.

Mục đích của bài học

Mục đích của bài học hôm nay là **gieo hạt giống truyền giáo** trong vòng các anh chị em đang theo học lớp này. Chúng ta có để ý là tên của Hội-Thánh của chúng ta là "Hội-Thánh **Truyền Giáo** Báp-tít" (Vietnamese **Evangelical** Baptist Church) ? Và có biết tên lớp học của chúng ta là "Môn-đệ hóa **truyền giáo**" không? Hãy cầu xin Chúa cho hạt giống này sẽ gặp đất phì nhiêu để có cơ hội lớn lên và đơm bông kết nụ. Đây là lúc mà hạt giống truyền giáo cần được gieo ra. Nếu không phải bây giờ thì chừng nào mới đúng lúc? Các ACE trong lớp này đang có tinh thần truyền giáo khá cao nên chúng ta sẽ dùng cơ hội Chúa cho để giao hạt giống truyền giáo ngay lúc này.

Chúa Giê-xu dạy ngụ ngôn người gieo giống – Kinh Thánh Mác 4:2-9 (BDM)

2 Ngài dùng ngụ ngôn dạy họ nhiều điều; trong lúc dạy, Ngài bảo họ rằng: 3 "Hãy nghe đây! Một nông dân đi ra gieo giống. 4 Khi gieo, có hạt rơi trên đường mòn, chim đến ăn hết. 5 Hạt khác rơi vào nơi có đá, chỉ có ít đất nên liền mọc ngay. Vì đất không được dày, 6 lúc mặt trời mọc lên, thì bị sém nắng và không có rễ nên phải khô héo. 7 Hạt khác nữa rơi nhằm chỗ gai góc, gai mọc rậm lên làm nghẹt ngòi không kết hạt được. 8 Còn hạt rơi vào nơi đất tốt thì lớn lên, nảy nở ra và kết quả, một hạt ra ba chục, hạt khác sáu chục, và hạt khác một trăm." 9 Rồi Ngài bảo: "Ai có tai để nghe, hãy lắng nghe!"

Liên sau khi dạy ngụ ngôn, Chúa lại giải thích ngụ ngôn cho các môn-đồ cùng các người khác theo Ngài trong Mác 4:14-20

14 Người gieo giống là người gieo Đạo. 15 Một số người như hạt giống trên con đường mòn, là nơi Đạo được gieo, họ vừa nghe xong liền bị Sa-tan đến cướp lấy Đạo đã gieo trong lòng. 16 Một số người khác như hạt giống nơi có

đá, vừa nghe Đạo họ liền vui mừng tiếp nhận. 17 Nhưng trong lòng không có rễ, chỉ tạm bợ, khi gặp hoạn nạn, bắt bớ vì Đạo, họ liền vấp ngã. 18 Một số người khác nữa như hạt giống nơi gai góc, họ nghe Đạo 19 nhưng nổi lo lắng về đời này, sự quyến rũ của giàu sang, và những dục vọng khác nữa nhập vào lòng khiến Đạo nghẹt ngòi không kết quả được. 20 Còn số người khác như hạt giống nơi đất tốt, nghe Đạo thì nhận lấy và kết quả, một hạt ra ba chục, hạt khác sáu chục và hạt khác nữa một trăm."

Khi Chúa Giê-xu giải thích ngụ ngôn thì chúng ta thấy rất dễ hiểu. Trong hai đoạn Kinh-Thánh trên chúng ta nhận thấy rằng không phải ai cũng chấp nhận Tin-Lành của nước Đức-Chúa-Trời. Đây cũng là một nguyên tắc chúng ta cần ghi nhận và ghi nhớ: không phải ai nghe Tin-Lành về sự cứu rỗi thì cũng liền chấp nhận. Mặc dầu chúng ta biết nguyên tắc này, tuy nhiên không phải vì có đó mà chúng ta thôi không chia xẻ Tin-Lành cho người mình quen biết. Chúng ta chia xẻ Tin Lành vì sự vâng phục của chúng ta đối với mạng lịnh của Chúa vì sự vâng phục tốt hơn của lễ dâng cho Chúa ("*Ông Sa-mu-ên nói: "Dâng tế lễ toàn thiêu và sinh tế có làm CHÚA vui lòng bằng sự vâng lời CHÚA không? **Vâng lời chắc chắn tốt hơn dâng sinh tế, Chú tâm nghe theo tốt hơn dâng mỡ chiên được.**"*-- 1 Sa-mu-ên 15:22). Hơn nữa, chúng ta biết khi chúng ta chia xẻ Tin Lành thì Chúa đẹp lòng dựa trên câu Kinh-Thánh trong 2 Phi-e-rơ 3:9, "*Chúa không chậm trễ trong việc giữ lời hứa của Ngài, như một số người hiểu sự chậm trễ. Ngài kiên nhẫn với anh chị em, không muốn cho một ai hư vong, **nhưng muốn mỗi người đều ăn năn.**"*

Trong ngụ ngôn này, chúng ta nhận thấy có ba lý do mà người được nghe Tin-Lành nhưng **không tiếp nhận** được lời Chúa: (1) Sa-tan ra tay cướp lấy đạo đã gieo trong lòng, (2) hạt giống Tin-Lành được tiếp nhận nhưng không đâm rễ và khi gặp bắt bớ khó khăn liền vấp ngã và từ bỏ; và (3) sự quyến rũ của giàu sang và dục vọng đã làm hạt giống Tin-Lành không kết quả được. Chúng ta nhận thấy trong 3 trường hợp này có một sự tương tự ấy là có sự nhúng tay của ma quỷ trong đó. Sa-tan không những chỉ đến cướp lấy hạt giống mà thôi nhưng nó cũng dùng sự bắt bớ hoạn nạn để không cho hạt giống được nảy nở, hoặc nó

cũng dùng lợi lộc đời này để cám dỗ người nghe để không có cơ hội cho lời Chúa được lớn lên trong lòng.

Còn khi người nghe có tấm lòng tiếp nhận Lễ Thật của Chúa thì sẽ sanh ra nhiều kết quả cho Chúa và Vương Quốc của Ngài.

Điểm cần lưu ý là khi con cái Chúa muốn gánh trách nhiệm truyền giáo cho người "lân cận" là chúng ta **đang gây chiến với quyền lực của sự tối tăm**. Ma quỷ sẽ không để chúng ta yên. Nó sẽ dùng nhiều cách để ngăn cản sự mở rộng Vương Quốc Nước Trời. Nhưng chúng ta phải nhớ là Chúa Giê-xu đã hứa "*... Trong thế gian, các con sẽ gặp hoạn nạn; nhưng hãy an tâm! Ta đã thắng thế gian rồi.*" (Giăng 16:33b). Còn gì hơn là khi giao-chiến chúng ta đang chắc chắn nắm phần thắng trong tay!!!???

Không những Chúa đã hứa sự chiến thắng nhưng Ngài lại ban cho chúng ta năng quyền của Ngài nữa, như lời Phao-lô chép trong Rô-ma 1:16: "*Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Phúc Âm vì đây là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi người tin, trước là người Do Thái và cả người Hy Lạp nữa.*"

Câu nguyện là việc tối cần trong trách nhiệm chia xẻ Tin-Lành

Không có sự hầu việc Chúa nào mà không cần sự cầu nguyện của tất cả chúng ta. Huống chi việc chia xẻ Phúc-Âm lại phải cần cầu nguyện nhiều hơn nữa. Không những chỉ cầu nguyện một cách nhất thời rồi thôi, nhưng phải tiếp tục cầu nguyện luôn để Chúa sẽ ban cho sự tăng trưởng của hạt giống Tin-Lành trong lòng và tâm trí của tất cả chúng ta là môn-đệ của Cứu Chúa.

Phao-lô là một sứ đồ được chính Chúa Giê-xu chọn để giảng Tin-Lành cho người ngoại-bang (Gentiles) vậy mà ông cũng cần sự cầu nguyện của các con cái Chúa, như trong thư gửi cho hội-thánh Ê-phê-sô (6:19-20) ông nói "*Cũng xin cầu thay cho tôi để khi tôi lên tiếng, Chúa ban cho lời phải nói, và cho tôi được bạo dạn công bố huyền nhiệm Phúc Âm. 20 Vì tôi là sứ giả của Phúc Âm trong vòng xiềng xích, nên xin cầu thay cho tôi mạnh dạn công bố đúng như tôi*

phải nói." Nếu Phao-lô cần sự cầu nguyện của các thánh đồ, thì chúng ta lại cần sự cầu nguyện cho nhau càng nhiều hơn là dường nào. Xin cầu nguyện để chúng ta **không có sự hổ-thẹn** trong việc chia-xẻ Phúc-Âm cũng như có **sự bạo dạn** để công bố Phúc-Âm vì việc truyền giáo của chúng ta sẽ gặp nhiều sự bắt bớ đến từ quyền lực của sự tối tăm.

Trước khi bắt tay vào bất cứ công việc quan trọng nào cũng cần phải có sự chuẩn bị thật chu đáo. Và không có sự chuẩn bị nào tốt hơn là sự cầu nguyện khẩn thiết của mỗi người trong chúng ta, không những cho chính mình **mà còn cho lẫn nhau nữa**. Khi chúng ta cầu nguyện theo ý Chúa, thì chắc chắn Chúa sẽ nghe lời cầu nguyện của chúng ta và Ngài sẽ đáp lời theo ý tốt của Ngài.

Có lẽ có nhiều người đang phân-vân: làm cách nào đây để chia sẻ Tinh-Lành cho người lân cận? Tuy nhiên việc cần thiết trước nhất ngay lúc này là **sự cầu nguyện**.

Chúng ta sẽ cầu nguyện xin Chúa điều gì?

Câu nguyện cho sự đổi mới tâm trí

Rô-ma 12:2 "Đừng rập khuôn theo đời này, nhưng hãy được biến hóa bởi sự đổi mới tâm trí, để thử nghiệm cho biết ý định tốt lành, trọn vẹn và đẹp lòng Đức Chúa Trời".

Khi chúng ta có tinh thần truyền giáo cao thì chúng ta cũng sẽ có sự đổi mới trong tâm trí; nghĩa là khi chúng ta nhìn người "lân-cận" không chỉ nhận thấy bề ngoài của người đó, nhưng chúng ta cũng sẽ thấy nhu-cầu thuộc linh của người đang bị hư mất. Nếu không có sự đổi mới tâm trí, chúng ta sẽ không thấy nhu cầu thuộc linh của người đang bị hư mất.

Câu nguyện xin Chúa mở cơ-hội cho mỗi chúng ta

Trong Khải-Huyền 3:7, "*Con hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Phi-la-đen-phi: "Đấng thánh khiết và chân thật, Đấng giữ chìa khóa của Đa-vít, Đấng mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được".*

Chúng ta cần cầu nguyện để Chúa mở cánh cửa truyền bá Phúc-Âm, tức là mở cơ hội cho những người đang tham dự lớp học này. Chúng ta tin rằng một khi Chúa đã mở cho cánh cửa này thì không ai đóng được. Cơ hội sẽ có khi chúng ta tiếp xúc những người mình thường gặp gỡ và trước tiên **phải cầu nguyện** cho người đó. Chúng ta không thể thuyết phục người đó tin Chúa nếu Chúa không mở tấm lòng của người đó. Hãy xem trong Công-Vụ 16:14 "*Một bà tên Ly-đi, buôn hàng lụa tía, gốc ở thành Thi-a-ty-rơ, là người có lòng thờ kính Đức Chúa Trời. Bà nghe và được Chúa mở lòng nên lưu ý những lời Phao-lô giảng dạy.*" Như vậy chúng ta cần phải cầu nguyện thật nhiều cho người mà mình muốn chia sẻ Tin-Lành để Chúa mở lòng người đó.

Cầu nguyện để Chúa cho chúng ta có sự chuẩn bị

Sự chuẩn bị cho một việc quan trọng lúc nào cũng cần có thời-gian và đòi hỏi chúng ta có sự kiên nhẫn (kiên nhẫn là trái của Thánh-Linh). Và thêm vào đó chúng ta cần cầu nguyện để Chúa cho chúng ta có sự chuẩn bị, nhất là có thêm đức tin là một cái thuẫn (tức là vũ khí thuộc linh) mà Chúa cho để có thể dập tắt được những tên lửa của ma quỷ. (Ê-phê-sô 6:16). Và thêm nữa là cầu nguyện cho những gì mà Chúa muốn chúng ta nói khi chia sẻ Tin-Lành cho người nào đó mà chúng ta đã cầu nguyện cho họ.

Câu kinh-thánh để khích lệ chúng ta trong việc chuẩn bị chia sẻ niềm tin với người khác, 1 Phi-e-rơ 3:15, "*Nhưng trong lòng anh chị em hãy biệt riêng Chúa Cứu Thế làm Chúa. Luôn luôn sẵn sàng để trả lời cho những ai hỏi anh chị em lý do nào anh chị em có sự hy vọng đó. Phải làm điều này với sự hiền hòa và kính trọng,*" -- để luôn luôn sẵn sàng thì cần phải có sự chuẩn bị thật chu đáo.

Câu thay cho nhau

Chúng ta nên nhớ đây là một giai-đoạn mở đầu để hạt giống truyền giáo được gieo vào tấm lòng và tâm trí của tất cả chúng ta. Chúng ta cần **cầu nguyện cho nhau** để "ngọn đèn truyền giáo" sẽ bắt đầu được thắp lên và **sẽ cháy mãi trong ý chí của mỗi chúng ta**. Và tinh thần truyền giáo sẽ trở nên một trong những ưu-tiên (priority) trong nếp sống thuộc linh của mỗi chúng ta là những môn-đệ của Cứu Chúa Giê-xu.

Các câu hỏi cho bài 13

1. Dựa vào kết quả cuộc thăm dò, bạn có suy nghĩ như thế nào về tinh thần truyền giáo của những người trong lớp này?
2. Dựa vào 1 Phi-e-rơ 3:15 ghi dưới đây, chữ *hy-vọng* trong câu này có ý nghĩa như thế nào đối với bạn?

1 Phi-e-rơ 3:15, "*Nhưng trong lòng anh chị em hãy biệt riêng Chúa Cứu Thế làm Chúa. Luôn luôn sẵn sàng để trả lời cho những ai hỏi anh chị em lý do nào anh chị em có sự hy vọng đó.*

3. Khi chúng ta chia sẻ Tin Lành cho người mình quen biết là chúng ta gây chiến với quyền lực của sự tối tăm. Xin cho biết tại sao lại là gây chiến?
4. Chia sẻ Tin Lành cho người khác không có nghĩa là một cuộc tranh cãi để cho rằng mình đúng và người kia sai. Xin cho biết câu Kinh-Thánh nào trong bài hôm nay có ngụ ý đó.
5. Theo bạn, trong những điều cầu nguyện đã được nêu ra trong bài học, điều cầu nguyện nào là quan trọng nhất đối với bạn? (Xin chỉ nêu lên một điều mà thôi)